

พลังแห่งการให้คำมั่นสัญญา

ศจ.ทัศนพงศ์ ล.สุวรรณรัตน์

มีใครบางคนพูดว่า ในการมีปากเสียงของสามีและภรรยาแต่ละครั้งนั้น ภรรยามักจะเป็นคนจบ การสนทนา พี่เขยผมมักจะพูดเล่นกับพี่สาวผมเสมอว่า เมื่อก่อนที่ฉันจะแต่งงานกับเธอ ใคร ๆ ก็บอกว่า ผู้หญิงไทยจะปรนนิบัติสามีอย่างดี จะเอาน้ำดอกมะลิมาให้สามีล้างหน้า เวลาตื่นมาตอนเช้า ๆ จะกราบ สามีก่อนนอน จะตื่นก่อนสามีมาจัดเตรียมอาหาร พูดจาจะขากับสามีไม่มีเสียงสามีไม่ยื้อนสามีแต่เธอ มันคนละเรื่องกันเลย อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ยังรักกันมีลูกมีหลานด้วยกันมาจนเกือบจะ 40 ปีแล้วและยังร่วม รับใช้พระเจ้าด้วยกัน

ภรรยาเป็นคู่อุปถัมภ์ที่พระเจ้าประทานให้ผู้ชาย เป็นคู่ทุกข์คู่ยากในยามแก่เฒ่า เมื่อลูกโต ๆ กัน ไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่สองตายายที่ดูแลกันและกัน นี่ก็เป็นความรักแท้ที่ไม่ได้อาศัย อารมณ์หรือกาย ภายนอกที่เหี่ยวแห้งไปตามวัย

เมื่อผมไปเยี่ยมลูกสาวและลูกชายที่เรียนต่างประเทศ ทั้งสองอยู่กับตายายของเขาคือ พ่อตาแม่ ยายของผม แม่ยายของผมอายุ 60 กว่าปีแล้ว คุณพ่อคุณแม่ของแม่ยายผมยังมีชีวิตอยู่ ทั้งคู่อายุราว ๆ 90 กว่าปีแล้ว ยังพอแข็งแรงในบางวัน บางวันก็อ่อนเพลียลงมากจนดูเหมือนกับว่าพระเจ้าจะรับท่าน ไปอยู่กับพระองค์ คุณทวดทั้งสองเป็นคำพยานที่ดีสำหรับลูกหลานเหลนอย่างมากที่เห็นคุณทวดดูแลกันและ กันอยู่จนถึงบั้นปลายชีวิตของท่านทั้งสอง

จะมีครอบครัวอีกสักกี่คู่ใน 100 ปีข้างหน้าที่จะร่วมครองเรือนไปจนถึงวัยชราเช่นนี้ คุณทวด ทั้งสองได้ถ่ายทอดตัวอย่างของชีวิตสมรสและครอบครัวคริสเตียนไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน ได้อย่างดี ลูกหลานหลายคนได้จดจำแบบอย่างของท่านมาใช้เป็นแนวทางที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานของพวกเขา เช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับนักกีฬาวิ่ง 4 คูณ 100 เมตร นักวิ่งไม้หนึ่งมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการออกวิ่ง เท่าไหร่ เสียงเชียร์จะดังก้องสนามกีฬาเมื่อนักกีฬาไม้ที่ 3 วิ่งส่งไม้ให้คนสุดท้ายเพื่อวิ่งสู่หลักชัย แต่แล้ว ในทันใดนั่นเอง ไม้ที่ยื่นส่งให้คนสุดท้ายเกิดพลาดตกลงพื้นสนาม ความพ่ายแพ้เกิดขึ้นทันทีเมื่อ กีฬาจบลงนำความโศกเศร้าโศกเสียดายมาสู่นักกีฬาทั้งทีม

นั่นใดก็ดี มีต้นตระกูลคริสเตียนดัง ๆ หลายตระกูลที่เริ่มต้นออกวิ่งไปได้ดีมาก แต่เมื่อมาถึงรุ่น ลูกหลานความเชื่อในพระเจ้าของลูกหลานกลับหายสาบสูญไปสิ้นในพระคัมภีร์ไม่เพียงที่มีคำสอน เรื่องพระพรที่ไปสู่ สามสี่ชั่วอายุคนเท่านั้นแต่คำสาปแช่งก็เช่นเดียวที่มีผลไปสู่ลูกหลานได้ การส่งไม้

ต่อไปยังไม้ 3 ไม้ 4 ก็เป็นเช่นการถ่ายทอดพระพรไปยัง 3-4 ชั่วโมงคน ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ (เฉลย
ธรรมบัญญัติ 5:29-33, 30:15-20)

พ่อแม่เป็นต้นตระกูลที่จะถ่ายทอดพระพรหรือคำสาปแห่งไปสู่ลูกหลานเหลนได้อย่างแน่นอน
องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสอนไว้ว่า เมื่อสองสามคนเห็นพ้องต้องกันทูลขอสิ่งใดจากพระเจ้า เขาก็จะได้สิ่ง
นั้น ไม่มีอำนาจอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังอธิษฐานของพ่อแม่ที่เห็นพ้องต้องกันเพื่อชีวิตสมรส เพื่อ
ครอบครัว เพื่อการงาน เพื่อลูกเต้าของเขาได้เลย มารนั้นก็ยอมมาเพื่อที่จะลัก ฆ่าและทำลายเสีย ส่วน
พระเยซูมาเพื่อเราจะใช้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10)

มารทำลายพลังอำนาจอาเมน¹ ของสามีเมื่อภรรยาไม่อยู่ได้โอวาทของหัวหน้าครอบครัว ไม่ให้
เกียรติแก่หัวหน้าครอบครัว สามีก็เช่นเดียวกันที่ไม่มีพลังอาเมนหากไม่ระมัดระวังความรักของท่านที่มี
ต่อภรรยา ขาดความอดทน ไม่ยอมเสียสละให้ครอบครัว พลังอำนาจอาเมนของครอบครัวนี้จะเกิดผล
อันมหาศาลเมื่อสามีและภรรยามีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ที่มารจะก่อความ ปั่นป่วนบ้านคริสเตียนไม่ให้มีสันติสุข ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ทะเลาะเบาะแว้งกัน บ้านมีแต่ความวุ่นวาย ไม่มีระเบียบวินัยภายในบ้านเพื่อมารสามารถทำลายพลังอา
เมนของสามีและภรรยาได้ เพราะมารมันรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สามีสามารถจับมือภรรยาอธิษฐานเพื่อ
ลูกของเขาได้ เมื่อนั้นเขาทั้งสองมีพลังแห่งการเห็นพ้องต้องกัน ทำให้คำอธิษฐานมีชีวิตขึ้นมาทันทีและ
คำอธิษฐานของเขาทั้งสองก็จะมีผลในทุกเรื่อง

นี่เป็นสิ่งที่มารกลัวมาก เมื่อพ่อบ้านแข็งแรงในพระเจ้า เขาก็จะมีบ้านที่แข็งแรงด้วย ภรรยาลูกเต้า
ก็จะแข็งแรงในพระเจ้า ถ้ามีครอบครัวที่แข็งแรงเช่นนี้มาก ๆ ก็จะเป็นคริสตจักรที่แข็งแรง เมื่อนั้น
ชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่ก็จะเห็นพระพรได้รับแสงสว่างแห่งความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

สามีจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่ท่านจะได้มาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัว ไม่ว่าเราจะเก่ง
ปานใดในไม่ช้า เราจะต้องยอมรับการเป็นเนื้อเดียวกันกับภรรยาจนได้ ภรรยาที่เช่นเดียวกัน เราจะไม่
ประสบความสำเร็จใด ๆ อย่างแท้จริงตราบดีที่ท่านไม่ได้รับการเห็นด้วยจากสามี ผู้นำพระพรมาสู่
ครอบครัวของตน นี่เป็นความลับแห่งพระพรของการเป็นกายเดียว เนื้อหนังเดียว ของสามีและภรรยา
หลายคู่อยู่กันฉันสามีภรรยาแต่ร่างกาย แต่จิตใจนั้นไม่เป็นเนื้อเดียวกันตามที่พระคัมภีร์พูดถึงเลย ชีวิต
สมรสและครอบครัวของเขาก็มีแต่เรื่องระหองระแหงอยู่ตลอดเวลา สามีจะต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่คุณ
ให้ไว้ในพิธีสมรสว่าจะรักและทะนุถนอมกันและกัน จนวันตายอย่างเอาจริงเอาจัง นี่เป็นเรื่องสำคัญมาก
ที่หลายคนในปัจจุบันไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงเห็นการหย่าร้างเป็นทางออกของหลาย ๆ คู่

มีสามีคนหนึ่งมาปรึกษาศิษยาภิบาลว่าจะหย่ากับภรรยาที่นอกใจเขา หลังจากที่อยู่กันกันมา
หลายสิบปีแล้ว แต่ภรรยาสารภาพผิดและกลับใจใหม่ ขอให้สามียกโทษให้ สามีคนนี้ก็พยายามให้

ยาภิบาลเห็นด้วยกับเขาว่าให้หย่าภรรยาของเขาให้ได้ พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสผ่านศิษยาภิบาลว่า “ภรรยาของคุณเขาได้ทำลายคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคุณ ส่วนคุณตอนนี้คุณยังไม่ได้ทำลายคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเขา แต่เมื่อใดที่คุณแต่งงานใหม่ คุณก็จะทำลายคำมั่นสัญญาที่คุณบอกว่าจะรักษาคำมั่นสัญญานี้เช่นเดียวกันที่เขา ได้ทำลายลงไป”

เมื่อสามีนั่งนี้ได้ยินคำตอบจากศิษยาภิบาลเช่นนี้ก็เกิดอาการหงุดหงิดและโมโห ศิษยาภิบาลของเขามากเพราะเขาคิดแล้วว่ายังไงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานใหม่ได้ (ซึ่งแท้จริงแล้วคำมั่นสัญญานั้นจะรักษาตราจนวันตาย) แต่ต่อมาพระเจ้าทรงทำงานในจิตใจของเขาให้อภัยแก่ภรรยาที่พลาดพลั้งไป ให้ออกห่างจากภรรยาที่จะกลับใจใหม่แม้ว่าจะพลาดพลั้งอีกก็ตาม

ปัจจุบันทั้งคู่ยังอยู่กินด้วยกันมีลูกมีหลานอีกหลายคน รับประทานพระเจ้าอย่างเกิดผลมากมาย ไม่จำเป็นที่ภรรยาหรือสามีที่ได้ทำลายคำมั่นสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งลง ท่านก็ต้องทำลายคำมั่นสัญญาลงเช่นเดียวกัน นั่นเป็นอุบายของมาร ที่มันต้องการให้พระพรหยุดเพียงรุ่นพ่อแม่ไม่ไปถึงรุ่นลูกหรือรุ่นหลาน สามีภรรยาหลายคู่เลือกการหย่าร้างเป็นทางออกของการไม่ให้อภัย หมดความไว้วางใจต่อกัน และกัน ความรักที่เคยหวานชื่นก็จืดจางลงไม่เหลือมีไว้อีกเลย ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์อาจจะอนุญาตให้ทั้งคู่แต่งงานใหม่ได้ก็ตาม แต่พระพรของการที่จะได้เป็นคุณทวดผู้สืบทอดชื่อในการให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกัน ไปจนบั้นปลายของชีวิตก็พลาดไปอย่างน่าเสียดาย

องค์พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสแก่หญิงนั้นว่า “ลูกหญิงเอ๋ย บาปเจ้าได้ยกอภัยแล้ว อย่าทำบาปอีกเลย” พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัย หากแม้ว่าท่านไม่อาจจะให้อภัย ท่านจะต้องหย่ากับคู่สมรสของท่านจริง ๆ นั่นก็แสดงว่าท่านจะต้องทุ่มเทชีวิตของท่านไว้เพื่อการรับใช้หรือเพื่อเลี้ยงดูดูแลอย่างเดียว มิฉะนั้นท่านก็จะใช้การหย่าเป็นทางออกที่ท่านจะแต่งงานใหม่

จงรักษาพลังอาเมนของท่านไว้ให้มั่นคงแม้ท่านจะต้องเป็นฝ่ายรักษาไว้โดยลำพังก็ตาม อย่างน้อยท่านก็ยังรักษาไม้สุดท้าย ไม้แห่งความสัตย์ซื่อที่ท่านไม่ยอมทำลายคำมั่นสัญญาของท่านที่ได้กระทำต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันสมรสของท่านนั้นเพื่อจะส่งไม้แห่งความสัตย์ซื่อนี้ต่อไปยังลูกหลานของท่านให้วิ่งเข้าไปสู่หลักชัยแห่งความสัตย์ซื่อ โดยพระคุณและความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระพรของพระองค์คุ้มครองท่านให้เป็นคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณทวดผู้มีชัยชนะรักเดียวใจเดียวจนถึงวันที่สุดของท่าน

พลังอาเมน คือ พลังแห่งการให้คำมั่นสัญญา Power of agreement

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป, สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 56, ฉบับที่ 305 กรกฎาคม - สิงหาคม 2005, หน้า 46-48.